

ด่วนที่สุด

ที่ พช ๐๐๒๓.๗/ว ๓๐๔



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช ๖๗๐๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

อบต.คลองเหล็ก
เลขรับที่ ๗๔๖ ๙
วันที่ 28.9.2๕๖๔
เวลา.....

(Handwritten signature)

เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๕ (นางอภิสร่า ปวงแก้ว)
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาจ้ว นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก น้ำร้อน บ้านโคก สะเดียงหน้าสำนักปลัด
ตะเบาะ นาป่า และนายกองค้การบริหารส่วนตำบลระวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ด่วนที่สุด ที่ พช ๐๐๒๓.๗/ว ๖๕๑
ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งผลการพิจารณาขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๕ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ และขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นรายการค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๕ ของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล รวม ๑๑ จังหวัด จำนวน ๗๕๖ โครงการ และเทศบาลเมืองแพรกษาอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ โดยให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อขอทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ดังนั้น ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเห็นชอบโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ประสานการปฏิบัติกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเกี่ยวกับการขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนและแนวทางที่เคยปฏิบัติ

๒. ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจัดซื้อจัดจ้างกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า "การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้"

/๔. ปฏิบัติ...

๓. ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไร่เบิกเหลื่อมปี ซึ่งกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจนถึงขั้นออกประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แล้วแต่กรณี สามารถดำเนินการกันเงินไร่เบิกเหลื่อมปีได้ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการกันเงินไร่เบิกเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๔ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณต้องถูกพับไป

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย <http://www.pad.moi.go.th> “หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางพिरานันท์ ยิ้มแพน)
ผู้อำนวยการสำนักงานมหาดไทย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
โทร. / โทรสาร ๐-๕๖๗๑-๒๘๔๙